



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư :
aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 380

ngày 13 tháng 10 năm 2002

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Thanh Tịnh

*Thanh tịnh chơn hồn minh cảm giác
Trí thông thức giác chuyển phân hồn
Đạo đời phân rõ không buồn tủi
Khai tryểm tâm minh rõ lẽ hồn*

Kính bái,

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 04/08/02 đến 10/08/02

Copyright 2002 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Cương quyết tu tiến có hữu ích gì không?
- 2) Quý yêu Trời Phật để làm gì?
- 3) Sự mê lầm do đâu hình thành?
- 4) Tại sao buộc tội giết người?
- 5) Liên hệ với càn khôn vũ trụ có ích gì không?
- 6) Lòng tham của loài người có bị khủng hoảng hay không?
- 7) Tham dục có lợi ích gì không?

<p>1) Montréal, 04-08-2002 7: 50 AM <i>Hỏi: Cương quyết tu tiến có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa cương quyết tu tiến rất hữu ích cho tâm lẫn thân</p> <p>Kệ: <i>Thức giác qui nguyên tự tiến tùy Thành tâm hoi hồi tự tâm xuyên Đường đời như đạo không giờ bỏ Kiểm thảo chính mình pháp pháp xuyên</i></p>	<p>2) Montréal, 05-08-2002 6: 40 AM <i>Hỏi: Quý yêu Trời Phật để làm gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa quý yêu Trời Phật để được tiến hóa tốt</p> <p>Kệ: <i>Quý yêu Trời Phật để tâm yên Chẳng có loạn động chẳng có phiền Hành khổ tâm thân duyên tự đạt Giải mê phá chấp tự mình yên</i></p>
<p>3) Montréal, 06-08-2002 4: 25 AM <i>Hỏi: Sự mê lầm do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự mê lầm do tập quán hình thành</p> <p>Kệ: <i>Sự tập quán tạo sự hiểu lầm Quyết tâm tu luyện tự siêu tâm Không gian quang chiếu chẳng mê lầm Thức tỉnh chính mình lý diệu thâm</i></p>	<p>4) Montréal, 07-08-2002 5: 33 AM <i>Hỏi: Tại sao buộc tội giết người?</i></p> <p>Đáp: Thừa tại vì thiếu trí không lối thoát bắt buộc phải giết người</p> <p>Kệ: <i>Nguyên lý Trời Đất tạo trí mình Không hành độc ác gieo tâm động Tu tiến mình tâm chuyển tiến bền Không qui tội ác cho người khác</i></p>
<p>5) Montréal, 08-08-2002 9: 15 AM <i>Hỏi: Sự liên hệ với cần khôn vũ trụ có ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự liên hệ với cần khôn vũ trụ là sự sống thiên nhiên rất cần thiết</p> <p>Kệ: <i>Mưu sinh sống động với thanh quang Cần khôn qui một chẳng bàng hoàng Qui túc chính mình trong sống động Minh trí khai tâm sửa chính mình</i></p>	<p>6) Montréal, 09-08-2002 6: 15 AM <i>Hỏi: Lòng tham của loài người có bị khủng hoảng hay không?</i></p> <p>Đáp: Thừa lòng tham của loài người sẽ sanh ra một tập quán xấu</p> <p>Kệ: <i>Tham thâm lũng củng suốt đời người Khó tiến khó tu khó được tươi Tham dâm đủ thứ đều bị động Lòng tham không đáy khó vui vậy</i></p>
<p>7) Ottawa, 10-08-2002 12: 50 AM <i>Hỏi: Tham dục có lợi ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa tham dục không có lợi ích gì cả chỉ có hại cho tâm lẫn thân mà thôi</p> <p>Kệ: <i>Tiêu hao tinh khí hại tâm thân Dứt khoát tiến tu chuyện tối cần Bớt động thân bền hợp nghĩa ân Khai thông trí tuệ bớt cù lần</i></p>	

THƯ TỪ LAI VẮNG

S T, ngày 17/10/2000

Kính gửi Đức Thầy,

Con tên là T H, trước hết con xin gửi lời thăm Đức Thầy và Bà Tám. Sau đây con có mấy điều thắc mắc, kính nhờ Thầy giải giùm cho con. Trước tiên về vấn đề công phu :

1) Con bắt đầu hành theo PLVVKHHBPP thì con hành theo cách niệm Nam Mô A Di Đà Phật, theo băng giảng của Thầy, có nghĩa là con hít vô một hơi là con không có niệm, và thở ra con mới niệm bằng ý Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ trong một hơi, và trong khi niệm con vẫn ngậm miệng lưỡi co, vậy có đúng không Thầy. Thưa Thầy, sau con cứ nhớ cái hơi niệm Phật hoài, Soi Hồn cũng nhớ, Thiên Định cũng nhớ, tức là hít vô từng hơi một và thở ra từng hơi một, tức là không thở bình thường, đến khi nào ngồi thiền mê thì mới thôi.

2) Sao con thở Chiếu Minh rất là khó, khi con thở là con nhìn ngay trung tim hai chân mày và nhớ rún, nhưng con hít vô rất là khó, và dễ bị chạy xuống dưới động dục, còn thở ra thì đỡ đỡ. Cái bụng con khó phình cho nên rất khó thở.

3) Con bị hiện tượng này khoảng nửa năm nay, tức là khi điễn con rút trên bộ đầu là toàn thân đều rần rần và xương sống rần rần chạy lên tới bộ đầu, lỗ chân lông toàn cơ thể đều to to lên ?

4) Thầy nói lạ kính Vô Vi là giải trước và dẹp tự ái. Giải trước thì có, còn tự ái thì con còn quá nhiều; thưa Thầy, tư tưởng và trí ý như cách nào để dẹp được tự ái trong khi lạ kiến ?

Sau cùng con xin Thầy cho con bài thơ làm hành trang trên đường tu học. Con xin Thầy phân giải từng câu cho con hiểu, vì con rất là ngu. Xin cảm ơn Thầy.

Kính thưa Thầy, sau đây con xin hỏi Thầy về phần má con một chút. Khi con còn nhỏ là con đã biết nhà con có làm nghiệp sát, tức là làm heo và trâu cho tới khoảng 7, 8 năm nay mới nghỉ làm, làm khoảng 20 năm và cũng vẫn nghèo. Nay nhà con còn một số ruộng cũng bán và tài sản trong nhà cũng bán hết trả nợ mà vẫn chưa đủ. Con cũng biết gia đình con tạo nghiệp, thì bây giờ nghiệp đến đời. Nay ba anh em con thức tâm tu và cũng có khuyên cha và má tu để giải bớt nghiệp sát. Khoảng một thời gian thì cha con đã thức tâm tu, bây giờ cũng được mấy tháng rồi, còn má con thì chưa. Con xin hỏi Thầy má con học thuộc lòng mấy câu nguyện rồi, sao không thức tâm công phu, có phải những phần hồn mà má và gia đình con gây ra, nó đến đời và lấn áp, không cho phần hồn má con thức tâm tu ?

Sau đây là hỏi về phần kinh sách : trong cuốn THPTC in bài Sấm Tu Hành, câu là : Năm tạng ngũ ỉa ăn sau cuộc trần. Còn bài Sấm Tu Hành mà ông Mai Ngọc Pháp in tặng bạn đạo thì câu trên là : Năm tạng, ngũ uẩn, ăn sâu cuộc trần. Trong hai bài Sấm trên, bài nào đúng?

Cuối thư con xin chúc Thầy vẫn khỏe. Kính chào Thầy.

Con,
T H

Atlantic City, ngày 9/11/2000

H con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 17/10/2000 được biết con có những thắc mắc, vì con niệm sai. Trong băng có dạy rõ là dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật chứ không phải hít vô hay thở ra mới niệm. "Niệm một hơi" là Thầy niệm cho con nghe một hơi, còn về phần con thì phải dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật rằng kể rằng và co lưỡi đung nướ chân rằng trên. Dùng ý niệm, thì nước miếng sẽ chạy ra nhiều, khi đó con quay mặt về phía trái nuốt xuống để cơ tạng được chuyển chạy điều hòa. Những gì con đã kể trong thư là làm chưa đúng, niệm đúng sẽ giải được nghiệp tâm.

Gia đình con hành nghề sát sanh thì những vong linh luôn luôn theo bám sát lỗ chân lông. Con cần niệm Phật cho đúng thì nghiệp lực sẽ mòn dần. Mỗi ngày con rảnh, nhớ nhắm mắt lại, ý nhìn thẳng trung tâm chơn mày, niệm Phật thì sẽ xây dựng được tập quán tốt ở tương lai.

Nếu con muốn đẹp được tự ái thì mỗi ngày sớm, trưa, chiều niệm Phật và lạy kiếng Vô Vi mỗi lần 50 lạy thì tim của con sẽ được khỏe mạnh và đẹp tự ái.

Con xin thư, lúc này Thầy chưa cho được. Khi con đã hành thiền một năm con sẽ viết thư xin, thì lúc ấy Thầy sẽ viết cho con. Còn về Sám Tu Hành thì rất cao siêu, con cần niệm Phật nhiều thì mới hiểu được.

Chúc con vui tiến.

Quý thương,
Lương sĩ Hằng
Vĩ Kiên

TRÍCH BĂNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

NIỆM PHẬT ĐỂ GIẢI NGHIỆP VÀ BƯỚC VÀO ĐIỆN GIỚI

Ngày nay chúng ta đã am thức, đã hiểu rõ chưa? Vỡn vẹn cái nguyên lý **Nam Mô A Di Đà Phật** có 6 chữ, mà có nhiều bạn ngày hôm nay chưa đem vào tâm được. Nhiều người niệm cho có chừng, có nạn mới niệm, không biết đây là cái phương thức để mình giải tỏa cái nghiệp tâm. Đây là chìa khóa để tháo gỡ những sự rắc rối trong nội tâm của chúng ta và để cho chúng ta tiến hóa trong ba cõi, chưa ý thức nổi. Cho nên nhiều bạn nghe điển mà không hiểu điển. Không có **Niệm Phật** làm sao biết điển. Bạn **Niệm Phật** rồi, bạn thấy sự huyền diệu rõ ràng, tâm trí các bạn thay đổi, nội thức nó được mở, sáng suốt tự nhiên thì thấy mọi sự việc kích động nguy hiểm trước mắt ta, chúng ta thấy vạn sự khởi đầu là không. Tâm chúng ta không động, thấy là việc nào nó cũng sẽ trở về việc nấy rõ ràng, đâu sẽ vào đấy, cho nên chúng ta sẽ có cơ hội an nhiên tự tại. Khoa học, xã hội đã cho chúng ta thấy cuộc sống từ xa xưa khó khăn: người này phá người kia, người kia phá người nọ. Bây giờ người ta tôn trọng nhân quyền, chúng ta được tiến một bước rồi, ai muốn tu thì cứ ngồi an nhiên đó lo tu, không đói không khổ nữa, chỉ có thiếu tu mà khổ. Nếu chúng ta bằng lòng tu thì chúng ta là một người giải nghiệp, thì không còn khổ nữa. Nghiệp là đi xuống, là rước vào nó mới lấn áp chúng ta, nó là nghiệp. Người nào chưa tu thì người đó còn nghiệp. Cho nên cái quan trọng tôi nhắc các bạn là **Niệm Phật**. Vừa nói chuyện ý tưởng Phật, lúc nào cũng phải tưởng Phật mới giải được cái nghiệp tâm. Chúng ta không còn mê tín nữa, chính tôi là người trong thực

hành mà đạt, ngày nay có kiểu mẫu hiện diện ở đây cho các bạn thấy, mà các bạn không làm thì có tu cho cách mấy cũng đi trong sự mê tín mà thôi! Các bạn làm rồi các bạn đi trong sự sáng suốt, không có mê tín, Thánh Tiên Phật đều nể và khen tặng các bạn. Một kỳ công, có 6 chữ đó mà làm thành một kỳ công. Cho nên 6 chữ đó là vô cùng, cái gì cũng nằm trong nguyên lý đó hết. Chính tôi là một người đã khám phá và đã tìm ra cái manh mối rõ rệt như vậy để đem cái Đạo vào trong, chớ hồi nào tới giờ Đạo chỉ viết trong sách thôi chớ không có trong Tâm, dựa vào trong sách nói lý, chớ cái tâm không có phát triển. Còn mình niệm **Nam Mô A Di Đà Phật** nó tròn đầy hết tam giới Thượng Trung Hạ rồi thì nó mới ứng dụng tam giới Thiên Địa Nhơn. Có phải nói rộng không?

Ngày nay chúng ta đã am thức, đã hiểu rõ chưa? Vỡn vẹn cái nguyên lý **Nam Mô A Di Đà Phật** có 6 chữ, mà có nhiều bạn ngày hôm nay chưa đem vào tâm được. Nhiều người niệm cho có chừng, có nạn mới niệm, mà không biết đây là cái phương thức để mình giải tỏa cái nghiệp tâm. Đây là chìa khóa để tháo gỡ những sự rắc rối trong nội tâm của chúng ta và để cho chúng ta tiến hóa trong ba cõi, chưa ý thức nổi..

NIỆM PHẬT ĐỂ ĐẠT SỰ SÁNG SUỐT

Nhờ PLTC và **Niệm Phật** nè, có huệ nó mới thấy chớ, nó thấy rõ ràng, thấy cái mặt thật của mình đang trụ trì ở đó. Minh Cảnh Đài mình mở, mình mới thấy. Cái gì kêu bằng Minh Cảnh Đài, thấy không? Nhật nguyệt hợp nhất, nó mới minh. Nhờ cái luyện PLTC huệ tâm khai. Có nhiều người ban đầu tu thấy dễ, rồi tại sao khó vậy? Không phải khó! Nhưng nếu chúng ta không đi thì chúng ta bê trễ, chỉ ở lại cái tần số đó. Ở cái giới đó phải khổ. Chúng ta tu càng ngày càng đi tới, càng thông minh, càng sáng suốt. Nhờ cái PLTC và **Niệm Phật**. Trì giới **Nam Mô A Di Đà Phật**, cái đó là quý báu nhất và cái đó là cái chìa khóa mở cho bất cứ tầng lớp nào, từ thế gian cho đến thiên đàng, xuống địa ngục cũng cũng xài cái đó nữa mở cửa được. Đứng đó, chỉ niệm, trì niệm **Nam Mô A Di Đà Phật** là đủ rồi.

NIỆM PHẬT ĐỂ DẪN TIẾN VẠN LINH TRONG TIỂU THIÊN ĐỊA

Ngày hôm nay chúng ta tu là hướng về thiện nghiệp và xây dựng cho thiện nghiệp chớ không còn nuôi dưỡng sự ác ôn nữa. Dãy đây sự ác ôn tại chợ. Đây các bạn xuống núi các bạn thấy sự tranh chấp vô lý, đáng lẽ tha nhưng mà nó giết, nó trả thù bao nhiêu kiếp. Nhai một miếng thịt là nhai cho thiệt nát, trả thù hết cỡ trả thù. Con thú si mê cũng đau khổ vô cùng. Có mấy ai biết ăn con thú mà **Niệm Phật** cho nó được siêu sinh. Không có mấy ai. Chỉ có người tu mới dám làm điều này. Biết rồi: ta là một tội nhân đang mang mấy chục ký lô thịt thú đây, chúng ta không cầu nguyện cho nó được siêu sinh thì cái nghiệp này chúng ta mang mãi. Cho nên các bạn trì niệm **Nam Mô A Di Đà Phật** đó để cầu cho vạn linh trong cơ thể các bạn được siêu sinh. Mỗi người chúng ta ôm mấy chục ký lô thịt thú đây chớ chẳng có gì hơn hết. Nó kích động và phản động hàng ngày, chớ sự tiến hóa của chủ nhân ông và dẫn tiến nó.

(Trích trong băng "Âm Ba Đại Hồn")

THÔNG BÁO CỦA VOVI LED PUBLICATIONS

VoViLed Publications trân trọng thông báo:

Kính thưa quý bạn đạo, 5 loại kinh sách mới, vừa được in ra trong năm 2002 này là:

- 1/ Thư Từ Lai Vãng 1997 (Lương Sĩ Hằng)
- 2/ Tham Gia Phát Triển Trí Tâm 1997 (Lương Sĩ Hằng)
- 3/ Thượng Đế Giảng Chân Lý & Tứ Đại Pháp Kinh

4/ Đời Đạo Song Tu & Tình Trong Bốn Bể (Đỗ Thuần Hậu)

5/ Phép Xuất Hồn & Quái Mộng Kỳ Duyên (Đỗ Thuần Hậu),

đã được gửi đến thành phố Houston-Texas-USA, để phát cho tất cả quý bạn đạo tham gia Đại Hội KHÍ GIỚI TÌNH THƯƠNG sắp đến.

Đồng thời, chúng tôi cũng đã đóng sẵn một số thùng kinh sách để tiện lợi cho các bạn đạo đem về địa phương bằng máy bay. Ưu tiên cho những bạn đạo ở xa (Âu Châu, Úc Châu, Canada,...) hay là ở địa phương nào có đông bạn đạo VôVi. Những thùng đã đóng sẵn gồm có:

- 10 thùng loại lớn, kích thước dài 17.5 inch (44 cm), ngang 11.5 inch (29 cm), cao 11.5 inch (29 cm); và cân nặng 58 lb (26 kg). Trong thùng loại lớn này đã có 5 loại kinh sách kể trên, và mỗi loại có 15 cuốn.
- 20 thùng loại nhỏ, kích thước dài 11.25 inch (28 cm), ngang 8.75 inch (22 cm), cao 12 inch (30 cm); và cân nặng 31 lb (14 kg). Trong thùng loại nhỏ này cũng đã có 5 loại kinh sách kể trên, và mỗi loại có 8 cuốn.

Vào ngày 29 và 30 tháng 10 trước Đại Hội, xin các Hội Trưởng, các Trung Tâm VôVi hoặc Chủ Thiền Đường cử đại diện đến bàn phân phối kinh sách, tại khu tiếp tân của VoVi Group trong khách sạn, để thỉnh kinh sách về phân phát cho các bạn đạo tại địa phương của mình.

Vì những thùng kinh sách đã được đóng sẵn không được nhiều, nếu quý bạn đã biết mình muốn mang về những loại thùng nào (lớn hay nhỏ), quý bạn có thể liên lạc cho chúng tôi biết trước, chúng tôi sẽ để dành sẵn cho quý bạn.

Ngoài ra, 2 cuốn sách Tôi Tâm Đạo và Thiền VôVi cũng sẽ được phát cho tất cả các quan khách, nghệ sĩ và quý bạn đạo trong ngày Thiền Ca (Chủ Nhật 03 tháng 11 năm 2002) tại Hí Viện The HOBBY CENTER OF THE PERFORMING ARTS -Houston-Texas.

Mong quý bạn đạo để dành chỗ trong vali để mang kinh sách về cho mình và cho các bạn đạo cùng địa phương nhưng không có cơ hội đi dự Đại Hội kỳ này.

Thành thật cảm ơn quý bạn đạo,

VoViLed Publications kính báo,
T/M Ban Phân Phối Kinh Sách,
Nguyễn Như Hoàng
Tel: (408) 272-1428
Email: john_hoang_nguyen@yahoo.com

TB: Mọi sự đóng góp ý kiến hay phát tâm ấn tống kinh sách, xin quý bạn đạo liên lạc về địa chỉ và điện thoại của Hội Ái Hữu VôVi Bắc California sau đây:

VoVi Friendship Association of Northern California
P.O Box 18304 - San Jose - CA - 95158 - USA.
Tel: (408) 272-1428
Email: maioro@yahoo.com

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho thân mẫu bạn đạo Nguyễn Thị An là bà Nguyễn Thị Tuất sinh năm 1919 mất ngày 2 tháng 10 năm 2002 tại Bloomington, MN được siêu thăng tịnh độ.

Xin cảm ơn quý đạo hữu

2) Kính xin quý đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho mẹ của đạo hữu Lê thị Dung là cụ bà LÊ THỊ TRÂM, pháp danh Hạnh Ngọc, đã từ trần vào ngày 06/10/2002 (nhằm ngày Mùng Một tháng Chín năm Nhâm Ngọ) tại quận Bình Thạnh, TP. HCM, VN. Hưởng thọ 93 tuổi trần gian. Xin cầu nguyện cho hương hồn cụ được siêu thăng tịnh độ.

Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.

VN, ngày 09/10/2002.

T/D Phú Nhuận kính báo.
